
(ส ำเนำ)                      
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง  สมัยสำมัญ สมัยที่ 4    

      ครั้งที่  ๑/๒๕๖๖                
วันที่ ๑๓ เดือน ธันวำคม  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

                                  ณ    ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง  
............................................ 

   

ผู้เข้ำประชุม  9  คน  เข้ำประชุม  9  คน  ไม่มำประชุม    -    คน  
       

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 
๖. 
๗. 
๘. 
๙. 

๑๐. 

นายทองสุข  บุญทะวงษ์ 
นายเสถียร  พันโน 
นางอุมาพร  สันโสภา 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 
นายอัฐพงษ์  ภาระคร 
นายจวน  สาระติ 
นายโพธิ์  อุตรวิเศษ 
นายจ านงค์  ค าอ้วน  
นายสมพงษ์  สร้อยสาคู 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๑ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๒ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๓ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๔ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.๕ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.7 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ม.9 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ทองสุข  บุญทะวงษ์ 
เสถียร  พันโน 
อุมาพร  สันโสภา 
สมลักษณ์  ยางน้อย 
อัฐพงษ์  ภาระคร 
จวน  สาระติ 
โพธิ์  อุตรวิเศษ 
จ านงค์  ค าอ้วน  
สมพงษ์  สร้อยสาคู 
สมลักษณ์  ยางน้อย 

. 

ผู้เข้ำร่วมประชุม  21  คน 
                                     

ที ่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

นายจตุรวิทย์  อายุยืน 
นายประภาส  แสนสุข 
นายพงษ์สา  หารไชย 
นางสาวละอองดาว  อบเชย 
นางสาวชลดา  สายสมุทร 
นางสาวธันยวีร์  สีนิกรณ ์
นางสมบัติ  วรรณทวี 
นางพูนทรัพย์  นาคาแก้ว 
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุทธิ์ 
นางส าลี  เหมือนตา 
นายทัศนันท์  จันทะนาม 
นายต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
นางสาวสายฝน  บุตรวงค์ 
จ.ส.อ.สิทธิพงษ์ จันทะสิทธิ์ 
นายเกรียงศักดิ์  นาครินทร์ 
นางสาวสุรีกิตต์  จิตต านาน 
นางสว่าง  สีนิกรณ ์
นางสาวอรสุมา  จันทาทอง 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
รองปลัด อบต รก.ปลัด อบต.หนองบัวดง 
หัวหน้าส านักปลัด อบต.หนองบัวดง 
ผอ.กองการศึกษาฯ 
นักวิชาการเงินและบัญชี รก.ผอ.กองคลัง 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข 

จตุรวิทย์  อายุยืน 
ประภาส  แสนสุข 
พงษ์สา  หารไชย 
ละอองดาว  อบเชย 
ชลดา  สายสมุทร 
ธันยวีร์  สีนิกรณ ์
สมบัติ  วรรณทวี 
พูนทรัพย์  นาคาแก้ว 
จิราภรณ์ ทองสุทธิ์ 
ส าลี  เหมือนตา 
ทัศนันท์  จันทะนาม 
ต่อศักดิ์  ศรีแก้ว 
สายฝน  บุตรวงค์ 
สิทธิพงษ์ จันทะสิทธิ์ 
เกรียงศักดิ์  นาครินทร์ 
สุรีกิตต์  จิตต านาน 
สว่าง  สีนิกรณ์ 
อรสุมา  จันทาทอง 
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เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 
นายสมลักษณ์  ยางน้อย เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงที่เคารพ สมาชิกสภา 
เลขานุการสภาฯ  อบต.หนองบัวดง และผูเขารวมประชุม ผูทรงเกียรติทุกทาน ขณะนี้มีสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงมาประชุมครบองคประชุม กระผมขอเรียนเชิญ 
ทานประธานสภาฯ ไดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  และกลาวเปดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าป พ.ศ.2566 
ขอเรียนเชิญครับ  

 

นายทองสุข บุญทะวงษ์    เรียน ทานสมาชิกสภา อบต.หนองบัวดงผูทรงเกียรติ คณะผูบริหาร  
ประธานสภาฯ   และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถึงเวลาประชุมแลว กระผมขอเปดประชุมสภาองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจ าป 2566 วันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวดง   

 

ระเบียบวำระท่ี  ๑   เรื่อง ประธำนที่ประชุมแจ้งให้ทรำบ 
ขอขอบคุณท่านนายก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อบต.
หนองบัวดงทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในโครงการประเพณีแข่งขันเรือต าบลหนองบัวดงที่
ผ่านมาของเราจนเสร็จสิ้นงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

ระเบียบวำระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวดง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 /2566  ครั้งท่ี 3 วันที่ 11 สิงหำคม 2566  

ประธานสภา  อบต. ให้ท่านสมาชิกสภา อบต. ตรวจดูส าเนารายงานการประชุมสภาครั้งท่ีแล้วว่า 
สมควรที่จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมตรงไหนบ้าง 

นายทองสุข บุญทะวงษ ์ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  
ประธานสภา อบตฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม 2566 แล้วปรากฏว่าไม่มีการเพ่ิมเติม 

และแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุม และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานว่าได้
ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ผมขอให้สมาชิกสภา อบต.รับรองรายงานการประชุม
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 11 สิงหาคม  
2566 ครับ 

ประธานสภาอบต. มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมครั้งที่แล้วอีกบ้างครับ ถ้าไม่มีผมจะ 
ขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว และขอมติที่ประชุม สมาชิกท่าน 
ใด เห็นว่าสมควรรับรองรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง สมัย
สามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  ตรวจดูรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุม 
ครั้งที่แล้ว 
 
 
        ระเบียบวาระท่ี  ๓… 
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ระเบียบวำระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อทรำบ 
3.1 เรื่อง การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1 – 3/1 และการติดตาม 
และประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

นายต่อศักดิ์ ศรีแก้ว เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ    ประชุมทุกท่านครับ ขอน าเรียนรายงานตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  

๕ ปี (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70) โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงาน ผลการ
ด าเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุด
โครงการ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  ๒๕65 – กันยายน  ๒๕66  

                               ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 83  
โครงการ บรรจุข้อบัญญัติ (น าไปปฏิบัติ) 35 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29.05 ของ
โครงการที่ปรากฏในแผนฯ  

                                ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 16 โครงการ 
บรรจุข้อบัญญัติ(น าไปปฏิบัติ) - โครงการ คิดเป็นร้อยละ – ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ 

                               ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 9  
โครงการ  บรรจุข้อบัญญัติ(น าไปปฏิบัติ) 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9 ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

                               ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 60  
โครงการ  บรรจุข้อบัญญัติ(น าไปปฏิบัติ) 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.4 ของโครงการ
ที่ปรากฏในแผนฯ 

                               5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการให้บริการและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรากฏ 
                    อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 109 โครงการ  บรรจุข้อบัญญัติ(น าไปปฏิบัติ) 52 โครงการ คิด 
                    เป็นร้อยละ 47.71 ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ 

รวมปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำท้องถิ่น 277 โครงกำร  บรรจุข้อบัญญัติ(น ำไปปฏิบัติ) 
101 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 36.46 ของโครงกำรที่ปรำกฏในแผนฯ 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

3.2 เรื่อง รายงานสถานะการเงิน การคลัง ประจ าปีงบประมาณ 2566 
ประธานสภา อบต. เชิญ ผอ.กองคลังชี้แจงรายละเอียดครับ 
นางพูนทรัพย์ นาคาแก้ว เรียนท่านประธานสภา อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นวก.เงินฯรก.ผอ.กองคลัง ขอเรียนชี้แจงรายงานรายรับ-รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ เดือนตุลาคม ถึง 

เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีรายละเอียดดังนี้  
เงินงบประมำณ  
ประมาณการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 ตั้งไว้ 
33,475,600.- บาท รายรับเกิดขึ้นจริง 33,113,556.43.- บาท รายจ่ายเกิดขึ้นจริง 
31,102,767.64.-บาท ผลต่างรายรับ-รายจ่าย 2,010,788.79.-บาท 
 
 

...เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 
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เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพำะกิจ 
รายรับ 7,970,700.00.- บาท รายจ่าย 6 ,971,700.00.-บาท ผลต่าง รับ-จ่าย 
3,009,788.79.-บาท รายละเอียดตามเอกสารนะคะ 
ปัจจุบันมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ใหม่ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ซึ่งมีแก้ไขเป็นบางส่วน แต่ขอ
น าเรียนชี้แจงในส่วนของ หมวดที่ 8 เงินสะสม ในส่วนของ   ข้อ 97 เนื่องจากทาง
ผู้บริหารน าเรื่องขอใช้จ่ายเงินสะสมให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง
พิจารณาอนุมัติ โดย ข้อ 97 กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(1) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

ตามระเบียบแล้ว (หักร้อยละห้าของเงินสะสม) 
(3) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่ำสำมเดือน และกัน

ไว้อีกร้อยละสิบห้ำของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
นคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ำกว่ำห้ำล้ำนบำท 

 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว 
และจะมีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นระเบียบใหม่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2566 ในส่วน หมวด 2 เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนต าบล   
ข้อ 13 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งจัดส่งเงินจ านวนร้อยละห้าของเงินสะสมเป็น
ประจ าทุกปีไปยังประธาน อ.ส.ต. ภายในเดือนมกราคมของทุกปี เว้นแต่ในปีใดที่มีเงิน
สะสมคงเหลือไมถ่ึงหนึ่งแสนบาท จะไม่น าฝากเข้าเงินทุนก็ได้ รายละเอียดตามเอกสารนะ
คะ  จึงขอน าเรียนชี้แจงระเบียบในการเบิกจ่ายเงินสะสมให้ทางสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวดงทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

3.3 เรื่อง โครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดท าบุญพัฒนาจิตชีวิตมั่นคงด ารงตนด้วยธรรม    
      พัฒนาคุณภาพชีวิตคนศิลาลาด ครั้งที่ 20 

ประธานสภาฯ  เรียน ท่านรองนายก อบต.ชี้แจงรายละเอียดครับ 
นายพงษ์สา หารไชย เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
 

รองนายก อบต.... 
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รองนายก อบต.  ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายก อบต.ให้เข้าร่วมประชุมที่อ าเภอศิลาลาด โดยในที่     
ประชุมแจ้งก าหนดการโครงการนุ่งผ้าไทยเข้าวัดท าบุญพัฒนาจิตใจชีวิตมั่นคงด ารงตน 
ด้วยธรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนศิลาลาด  ในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 และต่อมาได้ 
เลื่อนมาเป็นวันที่พรุ่งนี้ วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ วัดบา้นดงเค็ง ต าบลหนองบัวดง 
อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เปน็ต้นไป จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ และเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วยกันทุกท่านนะครับ 

ทีป่ระชุม รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
4.1 เรื่อง พิจำรณำอนุมัติใช้จ่ำยเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ 2567 

ประธานสภา  อบต. เชิญท่านนายก อบต. เสนอต่อที่ประชุมครับ 
นายก อบต.  เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 

ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖7 ไปแล้วนั้น  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
ขอแถลงให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้ทราบว่า ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้ด าเนินการบริหารงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ  
๒๕๖๖ อย่างประหยัด รอบคอบ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณและคุ้มค่ากับการใช้จ่าย
งบประมาณ และก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดความ
เจริญก้าวหน้า แก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน ต าบลและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่   
เนื่องจากการพัฒนาในพ้ืนที่มีปัญหาความต้องการของประชาชนในหลายๆด้านและ
หลายๆปัญหาความต้องการโดยเฉพาะปัญหาน้ าประปาที่ใช้อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อ
การอุปโภคและบริโภค ถ้าหากรองบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณถัดไปการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวไม่ทันกับปัญหาที่เกิดขึ้น  ดังนั้นเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาให้ได้ทันท่วงที 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงจึงขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองบัวดงพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมดังนี้ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๖6 ข้อ 97  ซึ่ง
กล่าวไว้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(3) ให้กระท าได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง

เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
(4) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท

ตามระเบียบแล้ว (หักร้อยละห้าของเงินสะสม) 
(4) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่ำสำมเดือน และกัน

ไว้อีกร้อยละสิบห้ำของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดข้ึน เมื่อได้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและ 
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ค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล
นคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ากว่าสิบล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ ำกว่ำห้ำล้ำนบำท 

 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเสถียรภาพในระยะยาว 
 - งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖7   ๓4,770,0๐๐.00  บาท 
 - เงินสะสมตามบัญชีเงินฝาก ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2566   6,361,449.17  บาท 
 - เงินทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566    9,820,943.75  บาท 

   - ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่ำสำมเดือน             8,475,720.00  บาท 
 และกันไว้อีกร้อยละสิบห้ำของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี, เงินสมทบกองทุนส่งเสริม
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละห้า) 

 

*คงเหลือเงินสะสมตำมบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่น ำไปใช้ได้   2,707,179.49.-  บำท 
 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงินสะสมเพ่ือ
น ามาแก้ปัญหาด้านอุปโภค บริโภค ประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลหนองบัวดงตาม
งบประมาณ และโครงการดังนี้ 
1. โครงการวางท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน จากประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวดงถึง    

    ประปาหมู่บ้านวัดบ้านหนองบัวดง   งบประมาณ จ านวน  499,000 บาท (สี่แสนเก้า  
   หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

- งานวางท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน ขนาด 3 นิ้ว ระยะทาง ยาว 2,000 เมตร   
 

2. โครงการวางท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน ประปาหมู่บ้านวัดหนองพอก หมู่ที่ 4 พร้อมเพ่ิม
ถังเก็บน้ าหอถังสูง จ านวน 8,000 ลิตร งบประมาณ จ านวน  178,000 บาท  

- งานวางท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน ขนาด 2 นิ้ว ระยะทาง ยาว 650 พร้อมถัง
เก็บน้ าไฟเบอร์กลาสทรงแอปเปิ้ล  ขนาด 2,000 ลิตร  จ านวน 4 ถัง 

 

**รวมงบประมำณที่ขออนุมัติจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปีงบประมำณ  2567 
เป็นเงิน จ ำนวน  677,000 บำท (หกแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันบำทถ้วน) 

 

   จึงขอเสนอเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 

   ๔.๒ เรื่องกำรก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ สมัยแรก ประจ ำปี ๒๕๖7 
ประธานสภา  อบต. เชิญท่านรองปลัด อบต.ชี้แจงต่อที่ประชุมครับ 
รองปลัด อบต. ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติม

ถึง ฉบับที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๒ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลาย
สมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย  วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด สมัยประชุมสามัญให้มี
ก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน  แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจาก
นายอ าเภอและตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๒  พ.ศ. ๒๕๔๕  ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัย 

ประชุมสามัญประจ าปี…. 
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 ประชุมสามัญประจ าปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของ
แต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไปและระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี  โดยให้น าความข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อ
สภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่ไม่ได้ก าหนด
สมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้  หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกใน
ปีถัดไปไว้  หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี  หรือวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีอ่ืนหรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ข้อ ๑๑  ให้ประธานสภาท้องถิ่น
รายงานผลการเลือกรองประธานสภาท้องถิ่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหรือเทศบาล  และนายอ าเภอส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันเลือกตามพระราชบัญญัติและระเบียบที่กล่าวมาข้างต้นสภา อบต.หนองบัวดง 
เราจึงต้องก าหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  พ.ศ.  ๒๕๖7 ว่าจะเริ่มประชุมวันที่
เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่  เดือนใด  ดิฉันจะขอให้ที่ประชุมเสนอเป็นมติที่ประชุมเป็นเรื่องๆไป   

 

ประธานสภา อบต. ขอถามท่ีประชุมสภา อบต. หนองบัวดงจะก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก
ประจ าปี ๒๕๖7  จะเริ่มประชุมวันที่เท่าไหร่ จ านวนกี่วันเดือนใดให้ที่ประชุมเสนอมาครับ 

นายสมลักษณ์  ยางน้อย ผมขอเสนอก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.หนองบัวดง สมัยแรก วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 
สมาชิกสภา อบต.ม.2 2567 ครับ 
ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนบ้างครับ...เมื่อไม่มีท่านใดเสนออีก เป็นอันว่าการก าหนด

สมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี  ๒๕๖๗  คือในระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๗ นะครับ 

ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก ำหนดสมัยประชุมสำมัญสมัยแรกของปี  ๒๕๖๗  ระหว่ำงวันที่  
๑ – ๑๕  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๗  

 

๔.3 เรื่องกำรขอโอนงบประมำณ ประจ ำปี 2567  
ประธานสภา อบต. ขอเชิญให้นายก อบต. เสนอต่อที่ประชุม 
นายก อบต.  เรียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงทุกท่านบัดนี้ผู้บริหารองค์การ 

บริหารส่วนต าบลหนองบัวดง ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖7  เพื่อให้สภาฯ ได้พิจารณาอนุมัติตามหลักการดังต่อไปนี้ 
ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 ไปแล้วนั้นและนายอ าเภอศิลาลาดได้อนุมัติร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณดังกล่าวแล้วและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงได้
ประกาศใช้โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖6  เป็นต้นมาแต่เนื่องจากรายจ่ายบาง
รายการไม่ได้ตั้งไว้ และมีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย 
ดังนั้นเพ่ือให้การบริการประชาชน และการด าเนินงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
บัวดง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยรวม  ผู้บริหารจึง 

ขอเสนอโอนงบประมาณ.... 
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ขอเสนอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖7 โดยอาศัยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ ซึ่งกล่าวไว้ว่า การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน  หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
ซ่ึงขอโอนมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ในกองคลัง  ดังนี้ 
 

กองคลัง   
โอนตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่  
งบลงทุน  ค่ำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  โอนตั้งใหม่  จ ำนวน
งบประมำณ  8,90๐.-  บำท 
- เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)  ราคา    
  8,9๐๐.-  บาท  จ านวน  ๑  เครื่อง 
คุณลักษณะพื้นฐำน   
-  มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200X1,200 dpi 
-  มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
- มีหน่วยความจ า (Memony) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB 
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือ
ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b ,g ,n) ได ้
   - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้ 
 

   โอนลด 
งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น รายการ เงินเดือนผู้อ านวยการกองคลัง ตั้งไว้ 362,640.- บาท ขอโอนลด 
8,900.- บาท ก่อนโอน 362,640.-บาท  หลังโอน 353,740.-บาท 
จึงเสนอมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายซักถามหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดอภิปรายซักถาม 
ประธานสภา อบต. ขอมติที่ประชุมสภา อบต.เพ่ืออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖7 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติโอนงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖7  ด้วยคะแนนเสียง

เป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภา อบต.  ขอแจ้งเรื่องบัตรกาชาดของจังหวัดศรีสะเกษ  บัตรละ  ๕๐  บาท  ขอให้ท่านสมาชิก 
                               ช่วยกันซื้อด้วยครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานสภา อบต…. 

-9- 



 

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆ  เสนอต่อที่ประชุมบ้างเชิญครับ 
นายจวน  สาระติ  ขอแจ้งเรื่องทางเข้าบ่อขยะของบ้านหนองพอก  เรื่องจากมีคนเอาขยะไปทิ้งขว้างทาง 
ส.อบต. ม.4  ให้ประชาชนที่จะน าขยะไปทิ้งเข้าไปทิ้งไม่ได้ท าให้ต้องน าขยะทิ้งตรงปากทาง 
นายก อบต.  ครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปตรวจสอบอักทีและจะด าเนินการแก้ไขให้อีกทีนะครับ 
 

นายจ านงค์   ค าอ้วน ขอสอบถามเรื่องประปา  วันหยุดมีพนักงานดูแลประปาหรือไม่ครับ  เพราะวันหยุด 
ส. อบต. ม. 7   น้ าก็หยุดด้วยท าให้ไม่มีน้ าใช้  ขอฝากท่านนายกด้วยนะครับ 
นายก อบต.  ครับวันหยุดผมจะให้เจ้าหน้าที่ท าค าสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูและประปาในวันหยุด 
   เพ่ือแก้ไขประปามีปัญหา  ในช่วงวันหยุดครับ 
 

นายสมลักษณ์ ยางน้อย    ในส่วนของบ้านโนนสมบูรณ์ ม.2 ชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆนะครับ  ถนนเส้นซ าเฮ่ว  
ส. อบต. ม.2                ซ าหว่า ถนนช ารุดมากครับผมอยากขอดินมาถมถนนตรงที่เป็นหลุมเป็นบ่อ  เนื่องจากเป็น 

ช่วงท าไร่  มีรถสัญจรเป็นจ านวนมาก 
นายก อบต.  ครับผมจะให้กองช่างไปส ารวจและด าเนินการแก้ไขโดยด่วนครับ 
 

นายโพธิ์   อุตระวิเศษ ชาวบ้านขอเสนอถนนจากห้าแยกบ้านทัพส่วย ม.5 ผมอยากได้ดินหรือหินคลุกไปถม    
ส. อบต. ม.5   ประชาชนเดือดร้อนครับ  รบกวนนะครับ  ขอให้ท่านนายกได้พิจารณาด้วยนะครับ 
นายก อบต.  ครับผมจะด าเนินการให้นะครับ 
 

นางอุมาพร  สันโสภา ปัญหาของบ้านหนองบัวทอง ม.1 ส่วนมากจะเป็นท่อน้ าแตก จุดแรกคือบ้านนายมี   
ส.อบต. 1                    วงศ์วิลา เนื่องจากเป็นท่อน้ าตั้งแต่แรกๆที่ท า  รถสัญจรไปมาท าให้เกิดท่อน้ าช ารุดเกิด 

การสัญจรไปมาล าบาก  และก่อให้เกิดอันตรายต่อการสัญจร จุดที่สอง  ตรงแยกต้นยาง 
ใหญ่ทางไปบ้านดงเค็ง  เนื่องจากเป็นแยกที่รถขนาดใหญ่ เลี้ยวท าให้ฝาท่อแตกค่ะ    

นายก อบต.  ครับผมจะเข้าไปดูให้นะครับ 
 

นายจวน  สาระติ  ชาวบ้านหนองพอก ม.4 ขอขอบคุณทุกท่านนายก อบต.และผู้บริหาร ที่ดูแลเรื่อง 
ส. อบต. ม.4   น้ าประปาให้  ขอขอบคุณครับ 
นายก อบต.                 ครับ เป็นหน้าที่ของผม ผู้บริหาร พนักงานกองช่าง และทาง ส.อบต. ทุกหมู่บ้านต้อง 

ช่วยกันดูแลครับ ขอบคุณครับ 
 

นายอัฐพงษ์  ภารคะ ปัญหาของบ้านหลักด่าน ม.3  มี 3 ปัญหาครับ คือ 
ส. อบต. ม.3  เรื่องท่ึ 1 ครับ  ปัญหาหมอกควันจากการเผาเตาขยะ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวท าให้ 

ชาวบ้านเผาขยะ  เผาเตาถ่าน  ท าให้เกิดปัญหาหมอกควันในหมู่บ้าน  มีการร้องเรียน 
กันเกิด  และผู้น าได้ด าเนินการเข้าไปไกล่เกลี่ยแต่ไม่เป็นผล  ท าให้เกิดความขัดแย้ง 
จึงขอปรึกษาทางอบต. เกิดกรณีไม่สามารถไกล่เกลี่ยเบื่องต้นได้  จะสามารถ 
ด าเนินการได้อย่างไร 
เรื่องท่ี 2  ถนนเส้นรอบวัดบ้านหลักด่าน  เป็นถนนคอนกรีตท าให้พื้นผิวถนนช ารุด 
เป็นหลุมเป็นบ่อ  อยากสอบถามว่าจะโครงการท าถนนแอลฟาสท์ติกให้ได้หรือไหม 
เรื่องท่ี 3 เรื่องรถขนดินเข้ามาในพ้ืนที่บ้านหลักด่าน  เกิดปัญหาละอองฝุ่น  เคยเอาเข้า 
ที่ประชุมแล้วแต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้  พอคุยกับนายหน้าดินแล้ว  ท าให้เป็นปัญหา 
 

ซ้ าๆ ท าให้ถนนช ารุด... 
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ซ้ าๆ ท าให้ถนนช ารุด  เราพอจะมีปัญหาแก้ไขได้ไหมครับ  และส่วนมากนายหน้าไม่ 
ยอมมาขออนุญาตขนดิน  แต่เขาอยากให้พนักงานออกไปเก็บเองได้ไหม 

นายก อบต.  ขอชี้แจ้งในเรื่องของหมอกควัน  ถ้าในหมู่บ้านไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ให้น าเรื่องมา 
   ร้องเรียนต่อ อบต. ขอให้แจ้งเป็นหนังสือ  ทางเจ้าหน้าจะได้ด าเนินการเรื่องร้องเรียน 

ต่อ หากทาง อบต.ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้  จะส่งเรื่องต่อให้อ าเภอด าเนินการต่อไป 
ครับ  ในส่วนถนนของรอบวัด  ผมจะด าเนินการขอเงินอุดหนุนในงบประมาณ ปี 2568   
หากใกล้สิ้นปีงบประมาณนี้เงินเหลือผมจะด าเนินการให้นะครับ  ผมจะเรียกประชุมอีก 
ที่นะครับ ว่าจะด าเนินการยังไงครับ 

 

นางพูนทรัพย์  นาคาแก้ว ขอตอบค าถามท่าน ส. อบต. ม.3 เรื่องให้พนักงานออกไปเก็บเงินค่ารถขนดินนั้น 
รักษาการ ผอ.กองคลัง เราไม่มีข้อบัญญัติในการจัดเก็บขอ อบต.เรา ไม่มีระเบียบรองรับในการจัดเก็บเขา 

นะคะ  อยากเรียนให้ท่านทราบตามนี้นะคะ 
 

นายสมลักษณ์   ยางน้อย  ครับขอแนะน าเรื่องรถขนดินให้แต่ละหมู่บ้านตั้งกฎหมู่บ้านขึ้นมานะครับ  เพราะทาง 
ส. อบต. ม.2  อบต.ไม่มีระเบียบ ข้อบังคับรองรับนะครับ  รบกวนท่านช่วยกันแก้ไขปัญหาเองนะครับ   

เหมือนบ้านโนนสมบูรณ์  นะครับ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ประธานสภา อบต.         ท่านใดมีเรื่องอ่ืน ๆ จะเสนอต่อที่ประชุมเชิญครับ   
ที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดเสนออีก 
 

ประธานสภา อบต. กล่าวขอบคุณที่ประชุม  และกล่าวปิดประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา   15.00  น. 
 
 
    (ลงชื่อ)    สมลักษณ์  ยางน้อย 
            (นายสมลักษณ์   ยางน้อย) 

    เลขานุการสภา อบต.หนองบัวดง 
     ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

 
 
 (ลงชื่อ)   จ านงค์   ค าอ้วน    (ลงชื่อ)   สมพงษ์  สร้อยสาคู 
         (นายจ านง   ค าอ้วน)                    (นายสมพงษ์   สร้อยสาคู) 
         กรรมการตรวจรายงานการประชุม                                   กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
     (ลงชื่อ)   โพธิ์   อุตรวิเศษ 
              (นายโพธิ์  อุตรวิเศษ) 

       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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สภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง   มีมติให้มีการรับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองบัวดง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566  เมื่อวันที่  11 สิงหาคม  2566 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)   ทองสุข    บุญทะวงษ์ 
                                                 (นายทองสุข   บุญทะวงษ์) 
                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง 
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